
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอนสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันจันทร์ ที่ 27  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 

 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน 
ผู้มาประชุม 
1. นายประจ า  ช้างพินิจ   ต าแหน่ง ประธานสภาอบต. 
2. นายสมคิด  นวนเกิด    ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
3. นายจรัญ  คดคง            ต าแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 1       
4.  นายเริ่ม  คดคง   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่2 
5. นางปนัดดา  เสมพูล   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่2  
6.  นายล าเพย  อินเกิด   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่3 
7. นายทิ้ง  แสงอ่วม   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3 
8.  นายส าราญ  จันสน   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่4  
9.  นายสมชาย  บุญสืบ     ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่4                            
10.  นายมานพ  ค ามี   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที ่5  
11. นายสุชน ช้างพินิจ   ต าแหน่ง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 
 
  เลขานุการสภาอบต.            
1. นายภิญโญ  นุชพ่วง   ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ  
                 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นายประเชิญ สุขเกษม   ต าแหน่ง นายกอบต. 
2. นางเฉลียว  ภู่จันทร ์   ต าแหน่ง รองนายกอบต.คนที่ 1 
3. นายนพกร  ช้างพินิจ   ต าแหน่ง รองนายกอบต.คนที่ 2 
4.นางมลฐกานต์  วงษ์ทอง  ต าแหน่ง เลขานุการนายกอบต. 
5.จ.อ.พรศักดิ์  ทับทิม   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
6.นายมนตรี  กล้ายบุญณะ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นายวีรัตน์ ส้มส่า   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางส าอางค์  บุญเพ็ง   ต าแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
11.นายบรรจง  ฟ่ันค ามี   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน - คน 
 
ผู้ลาการประชุม จ านวน - คน 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 

......................................... 
(นายจรัญ  คดคง ) สมาชิกอบต.หมูท่ี่1 
 

......................................... 
(นายเร่ิม  คดคง )สมาชิกอบต.หมูท่ี่ 2 
 

.......................................... 
(นายสชุน  ช้างพินิจ)สมาชิกอบต.หมูท่ี่ 6 
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เปิดการประชุมเวลา 09.45  น. 
เลขานุการฯ   - ตรวจสอบองค์ประชุมสภาอบต.พร้อมเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุม  
ประธานสภา    - กล่าวเปิดการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญท่ี  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพ.ศ.2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา  - ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว  
ประธานสภา   -  ตามท่ีเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมล่วงหน้าแล้วผมคิดว่าท่านคงได้อ่านและพิจารณาโดยละเอียดบ้างแล้วและ
ก่อนที่จะลงมติกระผมให้เวลาท่าน อีก 15  นาที เพราะบางท่านไปศึกษาดูงาน
อาจจะยังไม่มีเวลาได้ดูรายละเอียด หากมีข้อความใดตกหล่นหรือไม่ตรงกับการ
ประชุมครั้งที่แล้วก็เสนอต่อที่ประชุม 

ประธานสภา  -มีท่านใดจะเสนอขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุม 
   -  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งที่ 1 เมื่อ 

    วันที่ 15  สิงหาคม  2561 ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  -  มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ 

วันที่ 15  สิงหาคม  2561  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  วาระท่ี 2  ขัน้แปรญัตติ และในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน ได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้บริหาร
หรือสมาชิกได้เสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานเป็นหนังสือมายังกระผมว่า ไม่มีผู้บริหารหรือท่าน
สมาชิกอบต.ท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติหรือขอสงวนค าแปรญัตติ จึงเสนอ
ความเห็นตามร่างเดิม ให้แจ้งสมาชิกได้ทราบ ซึ่งกระผมก็ได้จัดส่งเอกสารให้ท่าน
ล่วงหน้าแล้ว  

   -ดังนั้นในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติเป็นรายข้อ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผมจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ผ่านในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา  - ก่อนอื่นกระผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าก่อนที่จะลงมติในวาระท่ี 3 นั้นจะหยุดพัก 
เพ่ือปรึกษาหารือก่อนที่จะลงมติหรือไม่ 

สมาชิกอบต.หมู่ที่4 -นายส าราญ  จันสน  เห็นชอบตามทีเ่สนอ 
 
หยุดพักให้พิจารณาเป็นเวลา  15  นาที และรับประทานอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 
ประธานสภา  -หลังจากท่ีท่านได้หยุดพักเพ่ือปรึกษาร่วมกันแล้ว ต่อไปผมจะเข้าสู่ในวาระท่ี 3 ขั้น 

 ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ในวาระดังกล่าวจะไม่มีการอภิปราย 
3 

ประธานสภา  -ดังนั้นสมาชิกอบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภา  - ด้วยท่านนายก อบต.ได้เสนอญัตติเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา  

ขอเชิญปลัดอบตได้ชี้แจง 
ปลัดอบต. - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน มีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่งขึ้นบริเวณท่ีวัดหลวงพ่อแดง หมู่ที่ 2 ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในช่วงรอผล มติจากมหาเถรสมาคม ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งที่
ทราบจากการติดตามเรื่องของอบต.ไผ่ขอดอน ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว รอเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม อนึ่ง ในการขอ
งบประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อบต.จะต้องมีความพร้อม 1. ด้านพื้นที่ด าเนินการก่อสร้าง 2. ด้านคุณภาพและ
ปริมาณน้ าใต้ดิน และ3. ด้านไฟฟ้า  ซึ่งในการนี้ที่ต้องรีบด าเนินการคือการที่จะ
ทราบคุณภาพและปริมารน้ าใต้ดินเพื่อการพิจารณาขนาดของประปาที่จะก่อสร้าง 
ซึ่งกองช่างได้เสนอเอกสารรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 
225,250 บาท เพื่อให้ท่านสมาชิกอบต.ได้พิจารณา ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะรีบ
ด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจากต้องเสนอของบประมาณให้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 
ของปี2561 เพ่ือจะได้งบประมาณในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 



  แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.-ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ PVC  6 นิ้ว  ชั้น 13.5 

พร้อมทดสอบปริมาณน้ าจ านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขอดอน อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ ท่อ PVC  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ชั้น 13.5 ระดับความลึกของบ่อไม่เกิน 100 เมตร พร้อม
ทดสอบปริมาณและวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลและบัญชีแสดงปริมาณงานของอบต.ไผ่ขอดอนก าหนด เป็นเงิน 225,250 
บาท 

 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1. รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 
บาท 
     แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

1.รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้   2,500  
     บาท 
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ประธานสภา - ตามท่ีปลัดอบต.ชี้แจงมีสมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ 
นายกอบต. -ชี้แจงว่า ท่านก านันเคยพาช่างมาขุดเจาะบ่อบาดาลที่วัดสุวรรณประดิษฐ์ ใช้

งบประมาณ 5-60,000 บาท แต่กระบวนการข้ันตอนไม่เป็นไปตามระบบราชการ
เนื่องจากใช้เงินของประปาด าเนินการ 

ผอ.กองช่าง - ชี้แจงถึง รายการและประมาณการราคาซึ่งเป็นไปตามราคากลางและค่าผกผันตาม
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง อีกท้ังการก าหนดที่ 100 เมตร หากว่าด าเนินการไปแล้วที่
ความลึกไม่ถึง 100 เมตรมีปริมาตรน้ าที่ใช้ได้ก็ต้องหักเงินส่วนที่ไม่ถึงคืน 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 - นายส าราญ จันสนถามว่าใช้ท่อขนาดอะไรและท่อท่อนบนควรจะเป็นแป้บเหล็ก 
ผอ.กองช่าง - ท่อใช้ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ถือว่าหนาที่สุด ส่วนท่อน

บนที่ท่านถามจะเป็นเหล็กหรือไม่นั้นเราได้ก าหนดตามแบบของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง  
- ชี้แจงว่าเราไม่สามารถท่ีจะก าหนดราคานอกเหนือราคากลางของหน่วยงานได้

แม้บางครั้งเห็นว่าดูเหมือนราคาสูงแต่การคิดการด าเนินงานต้องสามารถชี้แจง
ที่มาที่ไปได้ 

ประธานสภา  -ผมเข้าใจที่ ผอ.กองช่างชี้แจงซึ่งผมเองเคยสอบถามกรณีการขอติดตั้งไฟฟ้าว่า หาก 



ประชาชนขอและออกค่าใช้จ่าย ในราคาหลักหมื่น แต่ถ้าให้หน่วยงาน อปท. การ
ไฟฟ้าคิดเป็นแสน 

ปลัดอบต.  -ชี้แจงข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 
-มีสมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 3 รายการเป็นเงิน
230,250 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  -มีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 3 รายการเป็นเงิน
230,250 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานภา -ขอหยุดพักให้ท่านได้รับประทานอาหารแล้วจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
12.00 – 13.00 น. -พักรับประทานอาหาร 
 
เริ่มประชุมในเวลา 13.10 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาหรือไม่ 
ประธานสภา  -แจ้งว่าจากกรณีที่ท่านมานพได้แจ้งกรณีท่อทางข้ามเกิดการทรุดท าให้ไม่สามารถ 

สัญจรไปมาได้ อีกท้ังท าให้การระบายของน้ าติดขัดก่อให้เกิดน้ าท่วมไร่นา ชาวนา 
5 
 

ต้องระดมกันหวิดน้ า จึงอยากให้ท่านนายกได้รีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
นายกอบต.  -รับทราบ จะให้กองช่างรีบออกไปดูและด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
   -ผมขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือชาวนาไม่ช่วยกันพ่นยาฆ่าหญ้าในล าคลองหญ้าจึง 

ปกคลุมและกีดขวางทางน้ าซึ่งหากจะให้ทางอบต.เข้าไปดูแล ทั้งหมดก็คงไม่ไหว 
-อีกเรื่องที่ต้องรีบเร่งแก้ไข คือการที่ผู้ประกอบการเริ่มมาตั้งอยู่ริมถนนและได้ถมดิน 
และวางท่อคนละระดับส่งผลให้การระบายน้ าภายในหมู่บ้านเกิดการล่าช้าซึ่งปัญหา
ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง ส านักงานจัดรูปที่ดิน ก็ไม่
ได้มาดูขณะก่อสร้าง ผมเห็นว่าเราควรจะด าเนินการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน
เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน  

ปลัดอบต.  -เพ่ิมเติมว่าหากไม่รีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็วและปล่อยไว้จะเป็นปัญหาเช่นเทศบาล 



ต าบลหัวรอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  -นายส าราญ จันสน เสนอให้นายกอบต.ได้จัดหาหินคลุกหรือหินยางน าไปปรับปรุง 

บริเวณข้างวัด เนื่องจากฝนตกน้ าท่วมขังหากด าเนินการพระครูก็ยินยอมให้เอาต้นไม้ 
ออก 

นายกอบต.  -ผมขอชะลอไว้ก่อนและอาจจะด าเนินการในปีงบ2562 เนื่องจากต้องกันเงินไว้เพ่ือ 
ภารกิจอ่ืน อีกท้ังเคยขอหินคลุกที่เหลือจากการกัดถนนไปยังแขวงแล้วเขาก็ไม่ให้ 

ปลัดอบต.  -ชี้แจงถึงการก าหนดแนวทางมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  น้ ามันเชื้อเพลิง  
และการใช้กระดาษ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3  -นายล าเพย  อินเกิด แจ้งว่ามีราษฎรมาขอให้ติดตั้งไฟแสงสว่างโดยจะขออุปกรณ์ 
จากอบต.แต่จะใช้ไฟฟ้าตัวเอง  
-ขอให้ทาง อบต.ฉีดยาฆ่าหญ้า ตอนนี้รกมาก โดยเฉพาะบริเวณล าคลองส่งผมให้น้ า 
ใหลได้ช้า 

รองนายกอบต.คนที่ 2 -ยาฆ่าหญ้ายังเหลือสามารถน าไปฉีดได้เลย 
ห.น.สป.   -ขอเสนอเรื่องการขอใช้สถานที่ราชการของอบต.และรถยนต์อยากให้ท าเป็นหนังสือ 

มาขอใช้ตามระเบียบทุกครั้ง 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
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ประธานสภา              - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอปิด 

การประชุม และหากจะประชุม เมื่อใดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบ ขอปิด 
ประชุมขอขอบคุณ 
 

ปิดประชุมเวลา  14.20  น. 



 
 (ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

    ( นายภิญโญ  นุชพ่วง )   
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน 
 
 
   (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
    ( นายประจ า  ช้างพินิจ )  
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 

(นายจรัญ  คดคง )   (นายเริ่ม  คดคง )   (นายสุชน  ช้างพินิจ) 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1            สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2                  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 
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